

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THĂNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/BC-BKTXH

Thăng Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2024.

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban KT - XH

Đề án và dự thảo nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Thăng Bình, giai đoạn 2024 - 2030 và định hướng đến năm 2045.

(Tại kỳ họp thứ 19 HĐND huyện khóa XII)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và sự phân công của Thường trực HĐND huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua nghiên cứu nội dung Đề án và dự thảo nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Thăng Bình, giai đoạn 2024 - 2030 và định hướng đến năm 2045. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo HĐND huyện một số nội dung như sau:

Trong những năm qua, các cơ chế chính sách hỗ trợ đã tác động tích cực đến hoạt động của THT, HTX trên địa bàn huyện. Một số HTX được củng cố, đổi mới, mô hình tổ chức, hoạt động ngày càng hiệu quả, tham gia thực hiện một số chương trình mục tiêu, liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, góp phần đáng kể trong việc phát triển kinh tế xã hội của huyện Thăng Bình.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, kinh tế tập thể (KTĐT) trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế, chậm được nâng cao, trình độ năng lực quản lý, quy mô, phạm vi hoạt động, phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. Việc đầu tư, đổi mới và nâng cao hiệu quả KTĐT còn nhiều khó khăn, bất cập.

Đề có cơ sở thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả KTĐT trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 27/3/2023 của Huyện ủy Thăng Bình.

Tại kỳ họp này UBND huyện trình HĐND huyện ban hành nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Thăng Bình. Nhằm đề ra các mục tiêu, các giải pháp và hỗ trợ kinh phí để khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay và thúc đẩy sự phát triển KTĐT trong thời gian đến.

Qua thẩm tra Đề án và dự thảo nghị quyết, Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo một số nội dung như sau:

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ KTTT:

- Ngân sách Trung ương có 02 chính sách hỗ trợ (theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX, giai đoạn 2021-2025)

- Ngân sách tỉnh có 08 chính sách hỗ trợ (theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025).

- Ngân sách huyện đề ra 04 nội dung hỗ trợ:

+ Hỗ trợ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về KTTT: Tại Điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam. Ngoài Liên minh HTX tỉnh tổ chức thực hiện thì UBND huyện phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn về phát triển KTTT trên địa bàn do đó cần bố trí kinh phí thực hiện.

+ Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm: Thực hiện theo Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 21/03/2022 của HĐND huyện. Trong phụ lục nhu cầu kinh phí cần phân tích rõ tổng nguồn hỗ trợ, nguồn các cấp ngân sách và nguồn THT, HTX đối ứng thực hiện.

+ Hỗ trợ sửa chữa cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

Điều kiện hỗ trợ cần xem xét số thành viên có trong HTX tại thời điểm hỗ trợ để phù hợp với quy định của tỉnh và sát với tình hình thực tế.

Đề nghị điều chỉnh trong phụ lục thành 02 mục hỗ trợ: Sửa chữa trụ sở làm việc 80 triệu đồng và sân phơi 20 triệu đồng.

+ Hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: Điều kiện hỗ trợ cần xem xét số thành viên có trong HTX tại thời điểm hỗ trợ để phù hợp với quy định của tỉnh và sát với tình hình thực tế.

Ngoài ra Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị quan tâm một số nội dung sau:

Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025. Như vậy, các cơ chế chính sách của Trung ương, tỉnh hết năm 2025 sẽ thay đổi.

- Tên Đề án định hướng đến năm 2045. Tuy nhiên, tại phần kinh phí không phân bổ đề nghị không đưa phân định hướng đến năm 2045.

Hiện nay nguồn ngân sách huyện còn khó khăn, Ban kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện tiếp tục tranh thủ nguồn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình khác để hỗ trợ KTTT trên địa bàn huyện.

- Về nhiệm vụ và giải pháp: Xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết khi được HĐND huyện thống nhất thông qua; Quan tâm khuyến khích những người có trình độ chuyên môn tham gia đội ngũ cán bộ quản lý HTX.

Về nội dung dự thảo Nghị quyết: Trên cơ sở thẩm tra nêu trên đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về Đề án và dự thảo nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2023-2030 và định hướng đến năm 2045. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các vị đại biểu mời;
- Thành viên Ban;
- Lưu VT.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thanh Phong